



# โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ “ปราชญ์ผู้ทรงศีล” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## สัญลักษณ์

### ดอกบัว

เป็นนัยยะแห่งความเจริญและการประสบความสำเร็จและการค้นพบหลักธรรมคำสอนเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสันติสุข

### ตรากราฟ

แทนสมการทางคณิตศาสตร์  $y = e^x$  ซึ่งหมายถึงการเพิ่มหรือองกงามอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งตรงกับหลักการศึกษาคือว่า การศึกษาคือความเจริญองกงาม (สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา)



ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ที่ว่า **"การศึกษาคือความเจริญงอกงาม"** และ คติพจน์ที่  
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี อดีตอธิการบดีคนแรกได้มอบให้แก่  
นิสิตว่า **"ขอให้นิสิต นักศึกษาทุกคนมีความรู้ประจักษ์  
นักปราชญ์และมีความประพฤติประจักษ์ผู้ทรงศีล"**  
กล่าวคือนิสิตนักศึกษาทุกคน จะต้องมีความรู้ความสามารถ  
เป็นเลิศ ในทางวิชาการและในทางความประพฤติจะต้อง  
เป็นคนดีมีคุณธรรม จึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริม  
อุดมการณ์ **"ปราชญ์ผู้ทรงศีล"** โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนิน  
การเมื่อ เดือนมิถุนายน 2543 ต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบันด้วย  
ความเห็นที่พ้องกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์  
ที่จะให้บุคลากรและนิสิตทุกคนมีโอกาสดำเนินการพัฒนา  
ให้มีความประพฤติอันดีงามมีภูมิคุ้มกันตน โดยใช้หลักธรรม  
ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นทรัพยากร  
ที่มีคุณค่าในสังคมไทย

## **วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสร้างบรรยากาศทางธรรมให้กับบุคลากร ของ  
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อปลูกฝัง/เพิ่มพูนความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
ให้กับนิสิต

**ผู้เข้าร่วมโครงการ** ประกอบด้วย นิสิต คณาจารย์  
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกระดับ  
และประชาชนทั่วไป



**การดำเนินงานของโครงการ** ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2543 ถึงปัจจุบัน โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ จากมหาวิทยาลัย

**การดำเนินงาน** แยกการดำเนินการโครงการเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. โครงการกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้ การกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการ
2. โครงการกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้ การกำกับดูแลของฝ่ายกิจการนิสิต



**สรุปโครงการ / กิจกรรมที่จัดทำภายใต้**

**โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ "ปราชญ์ผู้ทรงศีล"**  
**ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน**

1. โครงการ / กิจกรรมภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการ จำนวน 32 โครงการ 50 ครั้ง เช่น โครงการเสวนาธรรม โครงการประชุมปฏิบัติการณ์ เรื่อง วิธีสอนเพื่อนำอุดมการณ์ ปราชญ์ผู้ทรงศีล โครงการธรรมสัญจร เป็นต้น
2. โครงการ / กิจกรรมภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายกิจการนิสิต จำนวน 60 โครงการ 92 ครั้ง เช่น โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ โครงการธรรมสัญจร ฝึกปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น
3. เผยแพร่เอกสารให้กับผู้สนใจ หนังสือที่ได้รับบริจาคจากบุคคล และหน่วยงานภายนอกและสำนักพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 33 รายการ เช่น หนังสือเรื่องสุขเป็นก็เป็นสุข การบริหาร ความเครียด วิธีสอนเพื่อนำอุดมการณ์ปราชญ์ผู้ทรงศีล เป็นต้น



**4. การเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุ** กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ FM 98.0 MqH เวลา 05.00 - 06.00 น. ทางสถานวิทยุ อ.ส.ม.ท. ในรายการอิสระธรรม ช่วงปราชญ์ผู้ทรงศีล จำนวน 57 ครั้ง

**5. การเผยแพร่บทความในคอลัมน์ "ปราชญ์ผู้ทรงศีล"** ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ทุกวันพุธ สิงหาคม 2545 ถึง กุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 11 เรื่อง

*(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546)*

## โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ "ปราชญ์ผู้ทรงศีล"

เป็นโครงการที่ได้ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จากปณิธานอันแน่วแน่ของผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยในการที่จะผลิตบัณฑิตออกไปเป็น ทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โดย มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและควบคู่ไปกับการเป็น คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความร่วมมือ ของ ผู้บริหาร บุคลากรทุกคณะและทุกฝ่าย รวมทั้งนิสิต ทำให้โครงการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้ง มีความหลากหลาย ได้สร้างความเข้มแข็งทางด้าน คุณธรรม จริยธรรมในตัว คณาจารย์ผู้สอนและบุคลากร ทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย ทุกระดับ และลงไป สู่นิสิต โดยผ่านทาง การจัดการเรียนการสอน อย่างเป็น รูปธรรม มีความครอบคลุมทุกกลุ่ม เป้าหมายทั้ง คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนิสิต ในทุกคณะ และทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และยังได้เผยแพร่ คุณธรรมไปยังบุคคลทั่วไปด้วย โดยดำเนินงานผ่าน ทางสื่อสารมวลชนต่าง ๆ





ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  
ของโครงการ ติดต่อที่ฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนิสิตของ  
มหาวิทยาลัย และของคณะ/ สำนัก/สถาบัน ที่สังกัด  
หรือโทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 5623, 5666, 5351



ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ สาละ

### ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้จัดการทำและเผยแพร่

นางกัลยา กล่อมเกตุ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คณะกรรมการโครงการปราชญ์ผู้ทรงศีล